

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PGS, TS LÊ VĂN YÊN*

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người tượng trưng cho sự kết hợp hài hoà tinh hoa của dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hoá của nhân loại, tượng trưng cho sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Người suốt đời hy sinh phấn đấu không chỉ cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, mà còn đấu tranh không mệt mỏi cho sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới. Với những cống hiến lớn lao cho cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, Người được tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất". Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 đã đánh giá: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau".

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một tư tưởng lớn trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng minh tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Người đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc. Tình hình thế giới và trong nước hiện nay có những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc. Sự hội nhập, liên kết, hợp tác và đấu tranh kinh tế giữa các nước trong mối quan hệ đa phương, đa cực vừa tạo ra những thuận lợi, thời cơ vừa làm nảy sinh những khó khăn, thách thức gay gắt đối với các quốc gia dân tộc. Tình hình trên đặt ra cho Đảng và dân tộc ta những vấn đề lớn trong việc phát triển đất nước trong xu thế chung của thế giới. Một trong những nội dung quan trọng để có thể kết hợp và phát huy hiệu quả nhất sức mạnh nội lực và ngoại lực trong giai đoạn hiện nay là vận dụng tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Hồ Chí Minh một cách sáng tạo và phù hợp. Sự vận dụng đó phải nhằm vào các vào các vấn đề lớn sau đây:

1. Phải xác định rõ mục tiêu của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay

Mỗi giai đoạn cách mạng có một mục tiêu chiến lược. Mục tiêu đó quy định toàn bộ nội dung, phương pháp hoạt động của một chính đảng, một nhà nước. Suốt đời, Hồ Chí Minh dành phần lớn trí tuệ, tâm sức

* NXB Chính trị Quốc gia

của mình và hướng sự nỗ lực trên phạm vi quốc gia và quốc tế cho mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc ta và đoàn kết, hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc trên thế giới. Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn: *toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.*

Hiện nay, đất nước ta chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh được coi là mục tiêu hàng đầu. Do vậy, cần khai thác mọi khả năng có thể trên phạm vi quốc gia và quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, với những quan hệ đa chiều nhằm xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Từ mục tiêu đó, chúng ta phải giải quyết hài hòa lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế, phải có những chủ trương, chính sách đúng đắn mới có thể tranh thủ và tận dụng được mọi khả năng, cơ hội để phát triển. Nếu như đối tượng đấu tranh trước đây là bọn thực dân, đế quốc xâm lược, thì đối tượng tranh đấu hiện nay là nghèo nàn và lạc hậu. Nếu những thập kỷ trước, thiên tài của Hồ Chí Minh là đã khơi dậy được ở dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa nỗi nhục mất nước, nỗi đau nô lệ, thức tỉnh và làm bùng lên ý chí độc lập, tự do, đánh thẳng đế quốc, thực dân, phá sập hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, thì ngày nay chúng ta cần khơi dậy ở dân tộc ta cũng như các dân tộc khác nỗi nhục nghèo nàn, nỗi đau lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các dân tộc cùng vươn tới hoà bình, ấm no, hạnh phúc và văn minh, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, cùng có lợi, chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa cường quyền, của sự can thiệp và áp đặt từ bên ngoài.

Đã đến lúc, bằng mọi cách, bằng mọi kênh thông tin, chúng ta phải tập trung làm rõ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nắm chắc mục

tiêu đó, cần triển khai đồng bộ các chính sách, các giải pháp trên cả bình diện quốc gia và quốc tế về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để làm cho mục tiêu sống động đó thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và suy nghĩ của mọi người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác đối ngoại mà Đại hội X của Đảng đã nêu: "Giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội"¹.

2. Tăng cường và chủ động mở cửa, hội nhập với cộng đồng quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hoà bình

Một quan điểm lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là coi cách mạng một nước là một bộ phận của cách mạng thế giới. Nhiều lần Người nói, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, ai làm cách mạng trong thế giới đều là bạn của Việt Nam. Quan điểm đó thể hiện, một mặt, cách mạng một nước nhận được sự đoàn kết, ủng hộ của cách mạng thế giới, mặt khác, cách mạng một nước có nghĩa vụ đóng góp vào sự phát triển của cách mạng thế giới. Hoạt động đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trước đây là gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ quốc tế, tranh thủ được sự giúp đỡ quốc tế nhất là về tư tưởng, lý luận, chính trị và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, tranh thủ được sức mạnh của thời đại cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Người đã nêu rõ: Việt Nam muốn "làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai". Như thế, quan điểm mở cửa, hội nhập với thế giới, làm bạn với các nước đã có ở Hồ Chí Minh từ rất sớm.

Trong giai đoạn hiện nay, vận dụng quan điểm đó của Người, chúng ta mở cửa, hội nhập, là bạn của tất cả các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, với phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế. Cái khác của mở cửa, hội nhập hiện nay so với trước đây như Đại hội X của Đảng đã chỉ ra: "Đây mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020"², đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Đa dạng hoá là triển khai hợp tác nhiều lĩnh vực, cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, cả về mặt đảng, nhà nước và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức phi chính phủ với nhiều hình thức linh hoạt, trong đó kinh tế là ưu tiên. Đa dạng hoá quan hệ với các nước để phát triển nhanh kinh tế, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến, tránh tụt hậu, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Đa dạng hoá quan hệ quốc tế là mở rộng quan hệ với tất cả các nước vì lợi ích hoà bình, độc lập và phát triển, chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng và trong khu vực, tạo môi trường hoà bình và ổn định lâu dài cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đa dạng hoá quan hệ quốc tế, chúng ta cần coi trọng mở rộng quan hệ với các nước lớn, các trung tâm chính trị, kinh tế lớn, các tổ chức quốc tế có tính toàn cầu..., vì đó là những nhân tố có ảnh hưởng và tác động đáng kể đến an ninh và phát triển của khu vực và của nước ta.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong mở cửa và hội nhập với thế giới là phải thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, phải giữ vững và phát huy được cốt cách và truyền thống Việt Nam, phải làm cho nhân tố

Việt Nam phát huy trên trường quốc tế. Nâng cao uy tín Việt Nam đối với quốc tế, đồng thời phải bảo đảm các nguyên tắc: kết hợp lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, bảo đảm độc lập, chủ quyền dân tộc. Những nguyên tắc này sẽ chi đạo toàn bộ quá trình giải quyết các mối quan hệ giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế; cho phép tìm kiếm, phát huy cái thống nhất, cái tương đồng; khắc phục cái mâu thuẫn, cái dị biệt, cùng các quốc gia phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, sự tùy thuộc lẫn nhau để phát triển trở thành quy luật chi phối quan hệ giữa các quốc gia. Vì thế, tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế, phát huy sức mạnh nội sinh với tranh thủ sức mạnh của thời đại cần phải được đặc biệt chú trọng.

Mở cửa, hội nhập với cộng đồng quốc tế, chúng ta chủ trương hướng tới tương lai, tạo nên sự tin cậy với các nước; kiên định mục tiêu của nước ta và mục tiêu của thời đại, chống sự "hội nhập" vô nguyên tắc, hội nhập đi đến hoà tan, đánh mất chủ quyền và bản sắc dân tộc. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới ngày nay, các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn rất gay gắt, các giai cấp đối kháng vẫn tồn tại, vấn đề đấu tranh giai cấp và tính giai cấp trong quan hệ quốc tế vẫn tiếp tục dưới những hình thức và biểu hiện mới. Giữa các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau, quá trình hợp tác và đấu tranh trong cùng tồn tại hoà bình tiếp tục diễn ra. Trong giai đoạn hiện nay cần tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới; chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người; sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan đến vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của mỗi nước. Vì lợi ích chung của cách

mạng thế giới, Việt Nam góp phần cùng với nhân loại tiến bộ đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của các dân tộc, đấu tranh cho hoà bình, ổn định và phát triển, chống lại mọi sự nô dịch, áp bức và bất công.

Hiện nay, nổi lên vấn đề toàn cầu liên quan đến sự sống còn và phát triển của các quốc gia như: hoà bình, nguy cơ chiến tranh hạt nhân huỷ diệt, môi trường sinh thái, dân số, đói nghèo, bệnh tật, v.v., đòi hỏi sự hợp tác, tham gia của nhiều quốc gia dân tộc mới có thể giải quyết được. Hội nhập với thế giới, Việt Nam tích cực tham gia vào việc giải quyết những vấn đề đó, vì đây vừa là nghĩa vụ quốc tế, vừa là nhiệm vụ dân tộc.

3. Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường

Đây là một quan điểm và nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Những năm bốn ba tìm đường cứu nước và tạo dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Người đã nắm được bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Người đã xây dựng được mối quan hệ quốc tế rộng lớn, làm hậu thuẫn vững chắc cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng khi nào không quán triệt đầy đủ quan điểm độc lập, tự chủ thì cách mạng gặp khó khăn và cũng chứng minh khi nào việc kết hợp độc lập tự chủ, tự lực tự cường và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì cách mạng gặp thuận lợi và làm nên những thắng lợi vẻ vang. Điển hình như cuộc Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên độc lập, tự do, góp phần vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới là xoá bỏ chủ nghĩa thực dân.

Trước kia đã như vậy, hiện nay càng phải như vậy. Không ai nghĩ và làm thay chúng ta, không thể trông chờ viện trợ, cho không từ nước ngoài. Hiện nay, viện trợ, hợp tác, làm ăn với nhau đều phải "các bên cùng có lợi" và bình đẳng. Xây dựng đất nước giàu mạnh phải bằng chính sức lực và trí thông minh

của ta, cũng giống như trước đây Hồ Chí Minh đã căn dặn "công việc của ta phải do ta làm lấy", "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Đương nhiên, cần hiểu đúng tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường. Độc lập tự chủ không phải là biệt lập và cô lập, co mình lại, khép kín, không quan hệ, hẹp hòi, biệt phái. Trong giai đoạn hiện nay, không một nước nào có thể phát triển mà không mở cửa, hội nhập với thế giới. Trước đây, Hồ Chí Minh đã khéo kết hợp yếu tố dân tộc với yếu tố quốc tế để đấu tranh giành độc lập, tự do, ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước càng cần phải làm như vậy. Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của mình, chúng ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp các yếu tố dân tộc và quốc tế, các yếu tố truyền thống và thời đại, sử dụng tốt mọi khả năng mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật với bên ngoài để phục vụ sự nghiệp CNH, HDH, xây dựng đất nước giàu mạnh, và luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với các nước anh em và bầu bạn.

Càng mở cửa, hội nhập, càng mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế, chúng ta càng phải giữ vững độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không lệ thuộc, ỷ lại vào bên ngoài. Trong khi mở cửa, hội nhập, phát triển quan hệ với tất cả các nước, các vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, thực hiện là bạn của tất cả các nước cần giữ vững các nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực và đe dọa bằng vũ lực; giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hoà bình, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực của đất nước là điều kiện cơ bản để mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế có hiệu quả. Có độc lập tự chủ mới đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế có hiệu quả; đa dạng hoá, đa phương hoá tốt sẽ góp phần cùng cố, tăng cường thể độc lập tự chủ của chúng ta. Đó là hai mặt của một

vấn đề, chúng tác động qua lại và quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong giai đoạn hiện nay, vận dụng tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Hồ Chí Minh, chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, phải coi trọng bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

4. Xây dựng Đảng vững mạnh làm hạt nhân đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Đây là quan điểm và là nguyên lý cực kỳ quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 78 năm qua, Đảng ta đã thực hiện đúng tư tưởng đó, đã hoàn thành được những yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng đặt ra cho từng thời kỳ. Ngày nay, công tác xây dựng Đảng càng phải ngang tầm với những đòi hỏi của thời kỳ mới, tập trung ở ba vấn đề chủ yếu sau:

Về bản chất và tính tiên phong của Đảng. Trước đây, trong quá trình xây dựng Đảng ta, Hồ Chí Minh rất chú ý xây dựng *bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng*. Bản chất của Đảng được Đảng ta khẳng định, Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Tính tiên phong của Đảng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình hình trong nước và thế giới dù khó khăn phức tạp đến đâu, Đảng cũng vững vàng, không xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Đảng phải đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương đó bằng sự gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề trên lại càng phải được coi trọng. Trong điều kiện mở cửa và hội nhập với thế giới, phải kiên định mục tiêu và con đường đã lựa chọn: độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội. Các Đại hội VII, VIII, IX và X của Đảng đều khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Bởi vì, chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là học thuyết cách mạng và khoa học của thời đại, vẫn là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, là tư tưởng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc, vì sự phát triển các giá trị văn hoá và nhân văn của thời đại. Vì vậy, phải kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát đầy đủ từ thực tiễn Việt Nam và tình hình quốc tế, trên cơ sở đó, xây dựng đường lối, chủ trương đối ngoại một cách đúng đắn và có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cho công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh.

Về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và công tác quần chúng đã được các Đại hội Đảng trong những năm đổi mới bổ sung khá đầy đủ. Muốn Đảng vững mạnh thì Đảng phải trong sạch, nhất là trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, vấn đề phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, vấn đề giữ gìn sự trong sạch của Đảng, chống lại nguy cơ quan liêu, tham nhũng, thoái hoá, biến chất của một bộ phận không nhỏ đảng viên là những vấn đề Đảng cần quan tâm nhiều trong giai đoạn hiện nay. Cần phải có những biện pháp về tư tưởng và tổ chức để kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên - những tế bào của Đảng. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới với nhiệm vụ đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đòi hỏi chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải được nâng cao.

Để bảo đảm Đảng "là trí tuệ, là văn minh", có bản lĩnh chính trị vững vàng, cần phải bổ sung thêm những chuẩn mực mới. Nếu trước đây tiêu chuẩn

bao trùm của tổ chức đảng và người đảng viên là xả thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thì tiêu chuẩn chủ yếu hiện nay ngoài tinh thần hy sinh cao cả trên, phải có sự hiểu biết khoa học - kỹ thuật, biết làm giàu cho đất nước và cho bản thân bằng trí tuệ và lao động chân chính của tổ chức và cá nhân theo đúng luật pháp. Trước đây, Đảng ta và Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng chủ yếu thông qua mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất. Mọi người đến với Đảng, với cách mạng trước hết đến với các hội quần chúng trong mặt trận. Giờ đây, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cần tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và mặt trận nhằm tạo khối đại đoàn kết, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế vững chắc. Có như vậy, Đảng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ to lớn của dân tộc và của thời đại. Trong những năm tới, Đảng phải dành nhiều công sức nhằm tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng nước ta. Muốn vậy, phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Về quan hệ đối ngoại của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Người kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc trên thế giới vì mục tiêu giải phóng. Ngày

nay, chúng ta phải góp phần vào cuộc đấu tranh chung của loài người vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tạo dựng một mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Ngày nay, vấn đề quan trọng là Đảng và Nhà nước ta phải xây dựng và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, vì hoà bình, hợp tác và phát triển phù hợp với xu thế của thời đại, tranh thủ đến mức cao nhất sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp xây dựng đất nước ta giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Trong quan hệ quốc tế hiện nay cần giữ vững môi trường hoà bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì những mục tiêu cao cả của thời đại. Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Cùng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Chúng ta sẽ vận dụng thành công tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vì Đảng Cộng sản Việt Nam có tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, và vì Đảng ta là đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, CTQG, H, 2006, tr. 112

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, CTQG, H, 2006, tr. 113-114.